

E สบค ๐๑/๑๙๕/๑๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล โทร. ๒๘๐๒ ๒๘๐๔

ที่ สบค ๕๗๗๐

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

มค 564  
ค ๑๑๕๔๑ / ๑๑ มี.ค. ๖๖เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณ์ ใจงาม) ๐๑/๕๑๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และสถาบัน

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดู  
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://hr.rid.go.th> หัวข้อ "คำสั่ง/ประกาศ"

(นางสาวพรเพ็ญ ไชยสุภา)

ผว.บ.ค. ปฏิบัติราชการแทน ผส.บ.ค.

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และหัวหน้าฝ่ายส่วนบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวอรุณา เขียวคุณา)

ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ.

๒๒ มี.ค. ๖๖



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบให้ผู้มีอำนาจ  
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  
บุคคล ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ดังรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลจะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ  
และหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง  
หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประพิศ จันทร์มา)  
อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการศึกษาประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ฝ่ายวิศวกรรม นายภุชงค์ โจ้จาง	วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๕๖)	๑. การจัดทำประมาณการงานปรับปรุงคลองดอน-เขาพังไกร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๕)	๑. นายประวัติ ชาครานนท์  ๒. นายชนนท์ สอนลีลา  ๓. นายภุชงค์ โจ้จาง	- ทำหน้าที่ ให้คำแนะนำหลักเกณฑ์ในการคำนวณปริมาณงาน การนำอัตราค่างานมาใช้ในการคำนวณให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามหลักวิชาการ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐  - ทำหน้าที่ ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง การคำนวณปริมาณงาน การนำอัตราค่างานมาใช้ในการคำนวณ ซึ่งให้ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐  - ทำหน้าที่ จัดทำเอกสารประกอบการของงบประมาณ ประมาณการงานปรับปรุงคลองดอน-เขาพังไกร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย รายละเอียดการคำนวณอัตราค่างาน การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) การสรุปค่าก่อสร้างทั้งโครงการและรายละเอียด การขอให้จัดสรรเงินปฏิบัติการ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐	

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
(แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
			<p>๒. การตรวจสอบปริมาณการงานป้องกันตลิ่ง คลองระบายน้ำชะอวด-แพรงเมือง ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๐.๑๔๓ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด</p> <p>- การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้โดรน (Drone) เพื่อใช้ในการพิจารณาการปรับปรุงโครงการเบื้องต้น ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน</p>	<p>๑. นายประวัติ ชาครานนท์</p> <p>๒. นายชนนท์ สอนลิลา</p> <p>๓. นายกฤษณ์ ใจจับ</p>	<p>- ทำหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำและตรวจติดตาม การปฏิบัติงานให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามหลักวิชาการ</p> <p>สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐</p> <p>- ทำหน้าที่ ให้คำแนะนำหลักเกณฑ์ในการคำนวณปริมาณงาน การนำอัตราค่างานมาใช้ในการคำนวณ ซึ่งให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐</p> <p>- ทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอของบประมาณ ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณอัตราราคางาน ตรวจสอบ การคิดคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ตรวจสอบการสรุป ค่าก่อสร้างทั้งโครงการและระบุ รายละเอียดการขอให้จัดสรรเงินปฏิบัติการ</p> <p>สัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐</p>	 